



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล งานสวัสดิการสังคม

ที่ สน ๕๗๗๐๑.๑๐/๒๐๕๗

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการฝึกอบรม

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพรหมานคร

ตามบันทึกข้อความ ที่ สน ๕๗๗๐๑.๑๐/๒๐๕๗ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่องขออนุญาตเข้ารับการฝึกอบรม และบันทึกข้อความ ที่ สน ๕๗๗๐๑.๑๐/๒๐๕๐ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่องขออนุญาตเดินทางไปราชการ เพื่อเข้าร่วมฝึกอบรม “การบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และการเตรียมความพร้อมการบริหารงานสวัสดิการสังคมตามนโยบายรัฐบาลและการถ่ายโอนภารกิจ” ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมเดอะคอนวีเนียนขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นั้น

บัดนี้ การฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๐ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือผู้สังเกตการณ์ที่เข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมสังเกตการณ์ที่หน่วยงานอื่นของรัฐหรือหน่วยงานอื่นจัดการฝึกอบรม จัดทำรายงานผลการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมสังเกตการณ์ เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติภายในหกสิบวัน นับแต่วันเดินทางกลับถึงสถานที่ราชการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปาริชาติ ปัดชาสุวรรณ)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ทราบ

(นายศักดิ์ชัย คำสว่าง)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ทราบ

ว่าที่ร้อยตรี

(วัฒนา กุลอ๊ก)

ปลัดเทศบาล

ทราบ

(นายสมยศ ศรีสอาด)

นายกเทศมนตรีตำบลพรหมานคร

รายงานผลการฝึกอบรม

๑. ชื่อหลักสูตร การบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และการเตรียมความพร้อมการบริหารงานสวัสดิการสังคมตามนโยบายรัฐบาลและการถ่ายโอนภารกิจ
๒. หน่วยงานที่จัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
๓. ระยะเวลาการฝึกอบรม ๑๐ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔
๔. สรุปเนื้อหาสาระที่ได้รับการจากฝึกอบรม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ แนวทางการจ่ายเบี้ยยังชีพปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแนวทางการเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการทางสังคม (e-payment) ตามระเบียบแก้ไข (ฉบับที่ ๔) แนวทางการรับลงทะเบียนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และงบประมาณ ๒๕๖๖ ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เจ้าหน้าที่ของรัฐ รัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถลงทะเบียนและรับเงินได้หรือไม่และต้องดำเนินการตรวจสอบแบบไหน แนวทางการแสดงตน การยืนยันบัญชีของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ต้องดำเนินการอย่างไร การเตรียมความพร้อมในการลงทะเบียน หากในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นหน่วยงานรองรับงบประมาณโดยตรงจากสำนักงบประมาณ ต้องลงทะเบียนแบบไหน และต้องตั้งงบประมาณแบบไหน ปัญหาในการปฏิบัติงานการระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องบันทึกแบบไหน และกรณีผู้สูงอายุและคนพิการย้ายต้องบันทึกแบบไหนผู้มีสิทธิจึงไม่เสียสิทธิ และสามารถดูผลการโอนงบประมาณแต่ละเดือนต้องดูระบบตรงเมนูไหนในระบบสารสนเทศขึ้นว่าย้ายที่อยู่ ย้ายเข้าทะเบียนบ้านกลาง หรือไม่ถูกดึงไปเบิกจ่ายเพราะอะไร ตรวจสอบตรงไหน ปัญหาในการปฏิบัติงานการระบบการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมของกรมบัญชีกลางต้องดูรายงานแบบไหน และต้องจัดทำบันทึกการเบิกจ่ายและการรายงานผลอย่างไร เพื่อเก็บไว้ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ การคืนเงินงบประมาณ กรณีจ่ายเงินให้กับผู้ไม่มีสิทธิรับเงิน และภายหลังตรวจสอบพบต้องคืนให้หน่วยงานไหน อย่างไร โอนเข้าบัญชีไหน กรณีโอนงบประมาณไม่สำเร็จปลายปีงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทำอะไร และกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเหลือจ่ายมาในรูปแบบไหน แล้วเงินในระบบ Gfmis ที่เหลือต้องส่งคืนหรือไม่ กรณีการย้ายและมาขึ้นทะเบียนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘ ให้ลงทะเบียนนับตั้งแต่วันที่ย้ายแต่ไม่เกินเดือนพฤศจิกายน จะต้องลงทะเบียนแบบไหน และต้องจ่ายเงินย้อนให้หรือไม่ กรณีผู้มีสิทธิไม่มาติดต่อรับเงินและข้ามปีงบประมาณ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่

สามารถเบิกเงินให้กับผู้มีสิทธิได้ทันในงบประมาณ และปล่อยให้ข้ามปีงบประมาณ จะต้องดำเนินการแบบไหน และเป็นอำนาจของใครในการเบิกจ่าย และใช้งบประมาณตรงไหนมาจ่ายให้ผู้มีสิทธิ ปัญหาเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ทำให้ผู้สูงอายุหลายหมื่นคนถึงถูกเรียกคืนเงินย้อนหลังแล้วจะทำอย่างไร กับปัญหาดังกล่าวเพื่อให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ได้รับความเดือนร้อนจากการถูกเรียกเงินที่ได้รับไปคืนจากทางราชการ เตรียมความพร้อมการถ่ายโอนภารกิจของตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับปัจจุบันได้มีร่างแผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ ได้มีเป้าหมายการถ่ายโอนภารกิจงานจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก จำนวน ๗ ภารกิจ ซึ่งจะต้องเตรียมความพร้อมในการถ่ายโอนภารกิจดังกล่าว คือ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) การสงเคราะห์ในการจัดการทำศพตามประเพณี งานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด การจัดตั้งและการดำเนินการของสภาเด็กและเยาวชน ปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน การแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการทำงานและเทคนิคการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชน การปฏิบัติงานการระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การตรวจสอบข้อมูลในการบันทึกข้อมูลและวิธีการเปรียบเทียบข้อมูลในระบบสารสนเทศกับประกาศเบี้ยยังชีพ เทคนิคการคำนวณเงินตามช่วงอายุ การคำนวณอายุของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ เทคนิคการทำใบสำคัญรับเงินเบี้ยยังชีพ การจัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ วิธีการตรวจสอบผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในระบบสารสนเทศกับระบบบัตรพิการของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การจัดทำทะเบียนคุมการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ พร้อมด้วยไฟล์ทะเบียน ได้ฝึกปฏิบัติการใช้ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การคำนวณอายุของผู้สูงอายุให้ถูกต้องตามระเบียบ ได้ฝึกการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการทำงานด้านสวัสดิการสังคม เช่น การคำนวณอายุ การคำนวณหาผู้มีสิทธิ เทคนิคการใช้งานโปรแกรมในการทำงานของสวัสดิการต่างๆ เพื่อป้องกันการผิดพลาดแนวทางการเข้าใช้ฐานข้อมูลฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ได้ฝึกการใช้โปรแกรมฐานข้อมูลบูรณาการสวัสดิการทางสังคมของกรมบัญชีกลางในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบัติงาน ได้รับทราบแนวทางการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับผู้ป่วยเอดส์ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริมการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

๕. ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม

๑. ทำให้มีความรู้ความเข้าใจได้ทราบหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เทคนิคและแนวทางในการใช้ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. สามารถเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการทางสังคม (e-payment)

๓. ทำให้ทราบถึงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และสามารถพัฒนาการดำเนินการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

๔. มีความเข้าใจในเรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

๕. ได้ฝึกการใช้โปรแกรมฐานข้อมูลบูรณาการสวัสดิการทางสังคมของกรมบัญชีกลางในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน